

บทความ

เรื่อง นโยบายด้านการต่างประเทศ กับบทบาทที่สำคัญในเวทีระดับโลกของประเทศไทย สู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป

สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับรายการ..... ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟัง ข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ) ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานของรัฐบาล ภายใต้การนำของท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลาล่วงเลยมาถึง ๓ ปีกว่าแล้วนะ (ครับ/ค่ะ) ซึ่งรัฐบาลก็ได้พยายามที่จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ทั่วโลกได้ทราบถึงศักยภาพของประเทศไทย จนประสบผลสำเร็จเห็นเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะว่า รัฐบาลได้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้แต่ละประเทศให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งจะสนับสนุนและช่วยกันขจัดความยากจนของประชาชนทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคให้หมดไปภายในอนาคตอันใกล้นี้ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) นับตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินได้เดินทางไปเยือนประเทศต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ประเทศญี่ปุ่น อินเดีย สหพันธรัฐรัสเซีย และราชอาณาจักรบาห์เรน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเข้าร่วมการประชุมระดับชาติอีกหลายการประชุม เพื่อย้ำถึงบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ และประชาคมโลก เช่น การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ การประชุมสุดยอดอาเซียน การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค การประชุมกลุ่ม ๒๐ หรือ จี ๒๐ และการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม ๗๗ หรือ จี ๗๗ ในวาระปี ๒๕๕๙ รวมถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ หรือ 2nd ACD Summit ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือเอเชีย เข้าร่วมประชุมกว่า ๓๔ ประเทศทั่วโลก (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือผลงานของรัฐบาลที่ได้สร้างไว้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพี่น้องประชาชน และประชาคมโลก จนเป็นที่ยอมรับแก่นานาประเทศ ทั้งนี้เพราะว่ารัฐบาลได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับมิตรประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ารัฐบาลไทยได้มีบทบาทสำคัญในเวทีระดับโลกเลยทีเดียว ส่งผลให้กลุ่มประเทศต่างๆ เกิดความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยได้พยายามที่จะเดินหน้าในการพัฒนาประเทศ และยังมีความมุ่งมั่นร่วมกับทุกประเทศในการกำหนดแนวทางความร่วมมือของภูมิภาค เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม โดยการส่งเสริมจุดแข็งของศักยภาพที่หลากหลาย และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างประชาคมโลกให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ประเทศไทยได้เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีระดับโลก โดยในแต่ละการประชุมครั้งที่มีความสำคัญๆ ที่ผ่านมานั้น ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ที่มีความชัดเจน และเป็นเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ผู้จัดเห็นการประชุมครั้งนี้ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้ได้สาระที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนจึงจะขอนำแนวความคิดและนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งผลการประชุมที่สำคัญๆ มาบอกเล่าเก้าสิบให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะ (ครับ/ค่ะ) เรามาเริ่มกันเลยนะ (ครับ/ค่ะ) กับการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ครั้งที่ ๙ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ซึ่งจัดขึ้น ที่เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ ๔ ถึง ๕ กันยายนที่ผ่านมา มีนายสี จิ้นผิง เป็นประธานการประชุม โดยในการประชุม จีนได้ให้ความสำคัญกับทุกๆ ประเทศที่ร่วมการประชุม โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและจีน เพราะเป็นประเทศที่อยู่ในฐานะตลาดเกิดใหม่ และมีศักยภาพที่สามารถเชื่อมโยงกับตลาดโลกได้ รวมถึงการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในทุกมิติ ขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เสนอประเด็นสำคัญที่สร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา โดยใช้จุดแข็งของแต่ละประเทศมีมาส่งเสริมกัน ๔ ประเด็น **ประเด็นแรก** คือการเติบโตไปพร้อมกันกับประเทศเพื่อนบ้านในแนวทางประเทศไทยบวกหนึ่ง ประเทศที่มีการพัฒนาคู่กับประเทศไทยในด้านต่างๆ **ประเด็นที่สอง** คือสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ซึ่งไทยได้นำมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาปฏิบัติ ควบคู่กับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ **ประเด็นที่สาม** คือการเชื่อมโยงทางดิจิทัล และ**ประเด็นสุดท้าย** คือความร่วมมือด้านการพัฒนาต่างๆ ซึ่งไทยพร้อมจะร่วมมือกับทุกประเทศ ตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ต้องคำนึงถึงผู้รับเป็นหลัก (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ภายหลังจากประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์รอบด้านกับจีน เพื่อการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ให้เป็นรูปธรรม ตลอดจนความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือรถไฟไทยกับจีนที่จะต้องดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง เพราะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมโยงการพัฒนาทั้งนี้เพื่อที่จะนำยุทธศาสตร์ One Belt One Road หรือ เส้นทางสายไหมของจีนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ไทยพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้ประเทศและประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด ตลอดจนให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทยด้วย ซึ่งไทยพร้อมกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีน ตามระเบียบเศรษฐกิจของจีนถึงคาบสมุทรอินโดจีน และเป็นประตูสู่ตลาดทั้งในกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน ๔ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม รวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอาเซียนและประเทศเอเชียใต้ด้วย (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน จำนวน ๔ ฉบับ ดังนี้ **ฉบับที่แรก** คือสัญญาการออกแบบโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมา ระยะที่ ๑ ส่วน**ฉบับที่สอง** คือสัญญาที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมา ระยะที่ ๑ สำหรับ**ฉบับที่สาม** คือร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทยกับจีน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔ และ**ฉบับสุดท้าย** คือ ร่างบันทึก

ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่และเส้นทางสายใหม่ทางทะเลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับนายเอมอมาลี เราะห์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ซึ่งประเทศไทยถือว่าทาจิกิสถานเป็นประเทศหุ้นส่วนที่สำคัญ และมีความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกสาขาที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพที่จะเพิ่มพูนการค้า การลงทุนระหว่างกันได้อีกมาก และอาจใช้ประโยชน์จากความตกลงและกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ เพื่อกระชับและส่งเสริมความร่วมมือด้านนี้ในแนบแน่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทยและทาจิกิสถานจะเริ่มจัดประชุมเพื่อผลักดันความร่วมมือโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจให้เกิดผลรูปธรรม และผลักดันเป็นประตูกการค้าสู่ภูมิภาคระหว่างกันต่อไปในอนาคตนี้ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทาจิกิสถาน ได้แสดงความตั้งใจที่จะเร่งผลักดันความร่วมมือกับประเทศไทย โดยเฉพาะด้านที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เช่น ด้านการท่องเที่ยว และด้านการเกษตร รวมถึงได้ให้ความสนใจต่อแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนะและพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลไกประชารัฐที่รัฐบาลใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับนายวลาดีเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นการพูดคุยและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยรัสเซีย ในด้านความมั่นคง ความร่วมมือการต่อต้านการก่อการร้ายข้ามชาติ งานข่าวกรอง รวมทั้งประเทศอินเดีย เป็นการพูดคุยกันในเรื่องการสร้างถนนไปสู่โครงการทวาย เมียนมา ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทยได้ และเชื่อมต่อโครงการเส้นทางสายใหม่ของจีนในศตวรรษที่ ๒๑ ได้อีกทางหนึ่งด้วย พร้อมกันนี้ยังได้พูดคุยกับประเทศกินี และเม็กซิโก โดยได้เชิญให้มาเที่ยวประเทศไทย ซึ่งทั้งสองประเทศก็ตอบรับคำเชิญด้วย (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เมื่อวันที่ ๗ กันยายนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชา เพื่อเข้าร่วมประชุม นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างไทย กับ กัมพูชา ครั้งที่ ๓ ซึ่งทั้งสองประเทศได้พูดคุยถึงการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกัน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขยายเครือข่ายความเชื่อมโยงทางการคมนาคม การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็ก และกลุ่มผู้ประกอบการที่มีการเจริญแบบก้าวกระโดด รวมถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ โดยประเทศไทยได้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสายอาชีพ ซึ่งจะผลิตแรงงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ยึดนโยบายการจับคู่พัฒนาร่วมกับประเทศต่างๆ และเน้นความร่วมมือที่เป็นหุ้นส่วนและเดินทางพัฒนาไปด้วยกัน และต้องร่วมกันแก้ปัญหาที่มีอยู่ โดยไม่สร้างปัญหาในวันข้างหน้า เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนของประเทศทั้งสองตลอดไป (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) นี่คือการมุ่งหวังของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงสร้างบทบาทที่สำคัญให้เกิดขึ้นในเวทีระดับโลก จึงบริหารประเทศด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเททั้งกำลังกาย

สติปัญญา และตั้งใจจริง ด้วยอยากเห็นพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคง มั่งคั่ง
อย่างยั่งยืน โดยได้สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับทุกประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการ
ยกระดับความสามารถในการปรับตัว และศักยภาพของประเทศไทยเราให้ดีขึ้น ฉะนั้นผู้จัดจึงอยากให้พี่น้อง
ประชาชนคนไทยเชื่อมั่น ให้กำลังใจ และสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เพื่อเดินหน้าพัฒนาประเทศไปสู่ความสำเร็จดังที่พวกเราคนไทยทุกคนได้ตั้งใจเอาไว้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้ว
รัฐบาลจะทำคนเดียว หรือกลุ่มเดี่ยวนั้นคงจะยากลำบาก จึงต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยกัน
ขับเคลื่อนประเทศสู่การปฏิรูป โดยการไม่กระทำการที่ผิดกฎหมาย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
รวมทั้งขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจงรักกัน และสามัคคีต่อกันไว้ อย่าให้ใครมาทำร้ายประเทศไทย
ของเราได้นะ (ครับ/ค่ะ) เพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต สวัสดิ์ (ครับ/ค่ะ)
